

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประเด็น : ด้านการวิจัย

หัวข้อ “การพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในเวทีที่มี Impact เพิ่มสูงขึ้น”

ณ ห้อง 224 ระหว่างเวลา 14.00-15.30

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1	อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง	ในกรณีที่ต้องการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของภาษาและควรเป็นผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์การตรวจสอบหรืออ่านผลงานทางวิชาการ ข้อนี้สำคัญหากบทความไม่สามารถสื่อความโดยใช้ภาษาทางวิชาการ ได้ถูกต้องและครบถ้วน อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา ”
2	อ.วิรัช กาฬภักดี	ซึ่งก่อนอื่นคำนิยามบทความทางวิชาการคือ เป็นงานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบาย หรือวิเคราะห์ อย่างชัดเจนทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นนั้นอาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียง เพื่อวิเคราะห์อย่างเป็น ระบบ โดยที่ผู้เขียนได้แสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่าง ชัดเจนด้วย”
3	ดร.สิทธิพร เขาค้อน	เบื้องต้นเราต้องรู้จักงานวิจัยของตนเองเป็นอย่างดีก่อนว่า เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอะไร เป็นงานวิจัยสาขาไหน ประเภทไหน ทำไมมันจึงสำคัญ ทำไปทำไม มีประโยชน์กับใคร ใครบ้างที่สนใจ เรื่องแบบนี้จากนั้นจึงค่อยตัดสินใจว่าจะส่งไปตีพิมพ์ที่ไหนดี มี วารสารใดบ้างที่น่าสนใจและตรงกับเรื่องของเรา ”
4	ผศ.จากรุวรรณ กมลสินธุ์	“เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการ “นักวิจัยหน้าใหม่” นับเป็นก้าวที่สำคัญสู่การทำวิจัยและการเขียนบทความวิจัย ที่เป็น รูปธรรมมากขึ้น การเริ่มทำงานวิจัยโดยมีทีมที่ให้คำปรึกษาและ เพื่อนร่วมงานในโปรแกรมก็มีความสนใจเช่นกัน ทำให้มีแรง สนับสนุนให้ทำวิจัย การวางแผนการทำงานวิจัย การจัดสรรเวลา ส่วนตัวและทำตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นวิธีการที่จะช่วยให้การทำวิจัย การเขียนบทความและการนำเสนองานวิจัยเกิดขึ้น ได้ไม่ยากนัก”

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
5	อ.อรรณัฐษา ทองลา	น้อยคนนักที่จะส่งบทความไปลงวารสารระดับชาติระดับนานาชาติแล้วได้รับการตอบรับในครั้งแรก แต่ก็ไม่ควรทอดทิ้งความพยายามอยู่ตรงไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นการผิดหวังการถูกปฏิเสธเป็นเรื่องธรรมดา ต้องเรียนรู้และแก้ไขปรับปรุงจากข้อ เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนบรรณาธิการ เพื่อจะได้ พัฒนาและมีโอกาสได้รับการตอบรับจากวารสารระดับนานาชาติ ในที่สุด”

สรุปประเด็น :

1. ข้อนี้ สำคัญหากบทความไม่สามารถสื่อความโดยใช้ภาษาทางวิชาการ ได้ถูกต้องและครบถ้วน อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา ”
2. คำนิยามบทความทางวิชาการคือ เป็นงานเขียนทาง วิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ อย่างชัดเจน
3. เราต้องรู้จักงานวิจัยของตนเองเป็นอย่างดีก่อน ว่า เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอะไร เป็นงานวิจัยสาขาไหน ประเภทไหน ทำไมมันจึงสำคัญ ทำไปทำไม มีประโยชน์กับใคร
4. “เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการ “นักวิจัยหน้าใหม่” นับเป็นก้าวที่สำคัญสู่การทำวิจัยและการเขียนบทความวิจัย ที่เป็น รูปธรรมมากขึ้น
5. “เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการ “นักวิจัยหน้าใหม่” นับเป็นก้าวที่สำคัญสู่การทำวิจัยและการเขียนบทความวิจัย ที่เป็น รูปธรรมมากขึ้น
